



勞工處就業中心  
LABOUR DEPARTMENT JOB CENTRE

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์จัดหางาน  
และศูนย์สรรหาบุคลากร



ศูนย์จัดหางานฮ่องกงตะวันออก	2591 1318
ศูนย์จัดหางานฮ่องกงตะวันตก	2552 0131
ศูนย์จัดหางานนอร์ทพอยท์	2114 6868
ศูนย์จัดหางานเกาลูนตะวันออก	2338 9787
ศูนย์จัดหางานเกาลูนตะวันตก	2150 6397
ศูนย์จัดหางานกวางตง	2342 0486
ศูนย์จัดหางานซาติน	2158 5553
ศูนย์จัดหางานไทโป	2654 1429
ศูนย์จัดหางานชวงชุย	3692 4532
ศูนย์จัดหางานซุนวาน	2417 6197
ศูนย์จัดหางานตวนมุน	2463 9967
ศูนย์จัดหางานตงซุง	3428 2943
ศูนย์จัดหางาน ยูน-หลง	3692 5750
ศูนย์สรรหาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง	2594 7800
ศูนย์สรรหาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก	2594 7833
ศูนย์สรรหาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง	3428 3303

สายด่วนบริการจัดหางานทางโทรศัพท์:

**2969 0888**

เว็บไซต์บริการจัดหางานแบบอินเทอร์เน็ต:

<https://www.jobs.gov.hk>



勞工處  
Labour Department  
(Thai Version)

คู่มือการให้บริการจัดหางานสำหรับ  
ผู้หางานที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์





กรมแรงงาน (LD) จัดให้มีบริการจัดหางานอย่างครอบคลุมฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้หางานให้สามารถหางานได้ เรามีบริการสองภาษาทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ หากท่านไม่สามารถพูดทั้งสองภาษาได้ เราสามารถจัดหาบริการสามแปลภาษาฟรีให้กับคุณได้

หากท่านกำลังมองหา งาน กรุณาดูที่คู่มือนี้เพื่อค้นหาบริการจัดหางานที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

### ศูนย์จัดหางาน

เรามีเครือข่ายศูนย์จัดหางาน 13 แห่งทั่วฮ่องกง เรายินดีต้อนรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชมศูนย์เหล่านี้ และท่านสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่อไปนี้เพื่อค้นหางานได้:

- คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ช่วยสร้างประวัติย่อประกอบการสมัครงาน
- เครื่องโทรสารและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ท่านสามารถส่งโทรสาร หรืออีเมลประวัติย่อและจดหมายสมัครงานของท่านให้กับนายจ้างได้
- อุปกรณ์เพื่อช่วยค้นหาตำแหน่งงานว่างที่มีหน้าจอแบบสัมผัสที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลงานว่างขนาดใหญ่ของกรมแรงงาน เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน
- อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์งานแบบออนไลน์กับนายจ้าง



### บริการจัดหางานสำหรับผู้หางานที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์โดยเฉพาะ

#### • เคาน์เตอร์พิเศษ และศูนย์แหล่งข้อมูลสำหรับผู้หางานที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์

ท่านจะได้รับบริการลงทะเบียนความช่วยเหลือในการใช้บริการจัดหางานของกรมแรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นหา งาน บริการแนะนำผู้สมัครงานให้กับงาน และข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรการฝึกอบรม และการฝึกอบรมซ้ำที่เคาน์เตอร์พิเศษข้อมูลที่เป็นประโยชน์สื่ออ้างอิงที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเช่น หนังสืออ้างอิงพจนานุกรมภาษาต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เกี่ยวกับเคล็ดลับการหางานอีกทั้งแผ่นพับเกี่ยวกับ หลักสูตรการฝึกอบรม และการฝึกอบรมซ้ำให้กับ ท่านที่มุมแหล่งข้อมูล

#### • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานส่วนบุคคล และบริการติดตามผลแบบเชิงลึก

ท่านสามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่จัดหางานเพื่อหารือเรื่องการหางานของท่านเพื่อปรับปรุงเทคนิคในการหางานเพื่อรับข้อมูลด้านตลาดแรงงาน และเพื่อขอรับการฝึกอบรม/การฝึกอบรมซ้ำ และ/หรือเพื่อขอรับการ ประเมิน ความถนัดด้านวิชาชีพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีบริการติดตามผลแบบเชิงลึกให้แก่ผู้หางานที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่ได้มีการลงทะเบียนอีกด้วย

#### • สรุปรการจ้างงานโดยย่อ

จะช่วยให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ตลาดแรงงานปัจจุบันและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ได้ดียิ่งขึ้น

#### • ตลาดนัดแรงงาน

มีการจัดงานตลาดนัดแรงงานที่ศูนย์จัดหางานต่างๆ ตลอดทั้งปี นายจ้างที่เข้าร่วมจะจัดให้มีการสัมภาษณ์งาน ณ สถานที่จัดงานตลาดนัดแรงงาน ที่มีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับผู้หางาน ที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์จะจัดขึ้นเป็นระยะ ๆ และจะจัดให้มีสาม ณ สถานที่จัดงานให้ฟรี อีกด้วย



### โปรแกรมการจัดหางาน

ผู้หางานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเลือกเข้าร่วมในโปรแกรมการจัดหางานดังต่อไปนี้ได้:

#### • แผนการทดลองงาน

ในแผนงานนี้ผู้เข้าร่วมแผนงานจะได้รับการจัดให้เข้าทดลองทำงานจริงในองค์กรที่เข้าร่วมแผนงาน เป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) หลังจากครเวลาทดลองงานแล้ว องค์กรที่เข้าร่วมในแผนงานจะได้รับการ สนับสนุน ให้ว่าจ้างผู้เข้าร่วมแผนงานที่มีผลการดำเนินงานดี

#### • โครงการจัดหางานสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ และวัยกลางคน

นายจ้างเข้าร่วมโครงการจัดหางานให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุหรือวัยกลางคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยการจัดหาผู้ให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน สิ่งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ในที่ทำงาน และได้รับทักษะในการทำงานที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงาน โครงการนี้ไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า

### ศูนย์สรรหาคู่มือสำหรับอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง ศูนย์สรรหาคู่มือสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก และศูนย์สรรหาคู่มือสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีการจัดงานตลาดนัดแรงงานที่ศูนย์สรรหาคู่มือตลอดทั้งปีหากท่านสนใจงานในอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงอุตสาหกรรมค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่านนอกเหนือจากศูนย์สรรหาคู่มือที่เกี่ยวข้องมีท่านยังสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดนัดแรงงานได้ที่ศูนย์จัดหางานเว็บไซต์บริการด้านกรจางานเชิงโต้ตอบ (iES) หรือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของกรมแรงงานได้ท่านสามารถติดต่อศูนย์สรรหาคู่มือเพื่อขอนัดหมายการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง ณ สถานที่จัดงานได้

### ข้อมูลจัดหางานแบบ อี-แพลตฟอร์ม (e-Platform) สำหรับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่า

ผู้หางานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าสามารถรับข้อมูลตลาดนัดแรงงานในท้องถิ่นล่าสุด

และดูตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ อี-แพลตฟอร์ม (e-Platform) ได้ที่ (<https://www.hee.gov.hk>)



### บริการจัดหางานทางโทรศัพท์

หากท่านเคยลงทะเบียนเข้ารับบริการจัดหางานของเราที่ศูนย์จัดหางาน หรือที่เว็บไซต์ iES แล้วท่านสามารถขอรับบริการแนะนำเกี่ยวกับงาน ได้โดยการติดต่อสายด่วนบริการจัดหางานทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 2969 0888 แทนการเข้ามาที่ศูนย์ของเรา หากมีความจำเป็นเราสามารถจัดหาบริการสามทางโทรศัพท์ให้ท่านได้ฟรีอีกด้วย

### เว็บไซต์บริการจัดหางานแบบอินเตอร์แอคทีฟ และแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ท่านสามารถเข้าชมที่หน้าเว็บไซต์ของ iES (<https://www.jobs.gov.hk/EM>) ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับผู้หางานที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ (EM) ของกรมแรงงาน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานว่างล่าสุดลงทะเบียน เข้ารับบริการจัดหางาน สมัครใช้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน และขอรับข่าวสารอัปเดต เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการสรรหาคู่มือของกรมแรงงานได้ ท่านยังสามารถดาวน์โหลด และใช้ แอปพลิเคชัน iES สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมด้วยสมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา

